
เรื่องเสร็จที่ ๔๒๔/๒๕๓๓ 

 

ที่ นร ๐๖๐๔/๙๑๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ท่ำช้ำงวังหน้ำ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๒๕ ตุลำคม ๒๕๓๓ 

 

เร่ือง  กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักผังเมือง 
 

อ้ำงถึง  หนังสอืส ำนักผังเมือง ที่ มท ๑๓๐๙/๓๖๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กนัยำยน ๒๕๓๓ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/๑๑๕ 

ลงวันที่ ๒๓ กนัยำยน ๒๕๓๐ 

 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึงควำมว่ำ ส ำนักผังเมืองมีควำมประสงค์จะปรับปรุงรูปแบบ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เกี่ยวกับขนำดของแผนผังที่ท ำเป็นแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงจำก
เดิมที่จัดท ำเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวมำเป็นระวำงแผนที่ย่อยแผ่นเล็ก ๆ แต่ละแผ่นซึ่งมีขนำดตำม
มำตรฐำนของทำงรำชกำร (A ๔) และน ำมำรวมกันเป็นเล่มในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำโดยไม่ต้อง
พับอีก ดังนั้น หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำที่ประกำศผังเมืองรวมจะมีขนำดใหญ่เป็นสองเท่ำของขนำด
หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำปัจจุบัน โดยกำรนี้ ส ำนักผังเมืองได้ขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบต่อขนำดหนังสอืรำชกจิจำนุเบกษำที่ได้เสนอนี้ ด้วย นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำใคร่ขอเรียนว่ำ ตำมปัญหำที่ส ำนักผังเมืองได้หำรือ
มำนั้น กำรจะจัดท ำหนังสอืรำชกจิจำนุเบกษำให้มีขนำดเช่นใดอยู่ในควำมรับผิดชอบโดยตรงของส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สมควรที่ส ำนักผังเมืองจะได้น ำเร่ืองดังกล่ำวหำรือต่อไปยังส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีคงยินดีที่จะรับฟังควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
ดังปรำกฏตำมส ำเนำหนังสอืสิ่งที่ส่งมำด้วย ซ่ึงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้เคยสอบถำมควำมเห็น
ในเร่ืองนี้ มำคร้ังหนึ่งแล้ว อนึ่ง ในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำ แม้หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำจะมีขนำด A ๕ 
ติดต่อกันมำหลำยสบิปีกต็ำม (ยกเว้นในสมัยโบรำณที่เคยท ำเป็นขนำดใหญ่กว่ำ) แต่กเ็คยปรำกฎว่ำมี
หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำที่มีขนำดแตกต่ำงจำกปกติอยู่คร้ังหนึ่งคือมีขนำด A ๔ ได้แก่ หนังสือรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒ ตอนที่  ๒๓ วันที่  ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ (ประกำสกระทรวง
สำธำรณสขุ ฉบับที่ ๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เร่ือง วัตถุเจือปนอำหำร) แต่ต่อมำกม็ิได้ปฏบิัติเช่นนั้นอกี 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจะปรับปรุงขนำดของรำชกิจจำนุเบกษำนั้ น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีข้อสงัเกต ดังนี้  



 ๒ 

(๑) รำชกิจจำนุเบกษำขนำด A ๕ เช่น ในปัจจุบันนั้น ค่อนข้ำงจะเล็กเกินไปแต่ละ
หน้ำบรรจุตัวอกัษรได้น้อย ท ำให้ขนำดเล่มต้องเยบ็รวมกันหนำมำก บำงเล่มหนำเกินไปจนเทอะทะไม่
สะดวกแก่กำรหยิบใช้สอย และยำกแก่กำรจะกำงออกเพื่อถ่ำยเอกสำร กำรปรับปรุงเป็นขนำด A ๔ จะ
ท ำให้มีขนำดใหญ่ขึ้นซึ่งน่ำจะเหมำะสมกว่ำ และหนังสือทั่วไปกเ็ป็นขนำด A ๔ จะท ำให้มีขนำดใหญ่
ขึ้นซึ่งน่ำจะเหมำะสมกว่ำ และหนังสอืทั่วไปกเ็ป็นขนำด A ๔ เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว อย่ำงไรกต็ำมขนำด
ของหนังสือชุดนั้นโดยปกติควรจะมีขนำดเดียวกันเพื่อควำมสอดคล้องกัน อันจะมีผลถึงควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและขนำดตู้ที่ใช้จัดเกบ็ 

(๒) ส ำหรับกำรแยกหมวดหมู่ของหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำนั้น ขณะนี้ กม็ีกำรแยก
อยู่แล้วเป็นแผนกกฤษฎีกำ แผนกสำมัญ และประกำศเกี่ยวกบักำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจ ำกัด 
กำรแยกเป็นหมวดหมู่จึงเป็นอกีแนวทำงหนึ่งที่น่ำพิจำรณำ เพรำะอำจท ำให้แยกขนำดของแต่ละหมวด
ให้ต่ำงกันได้ แต่ในระบบนี้ ควรต้องระวังมิให้มีจ ำนวนของหมวดหมู่มำกไปจนสับสนและควรมีสำ
รบำญให้อ้ำงถึงกนัได้เพื่อก ำกบัควำมสมบูรณ์ของบรรดำสิ่งที่ลงพิมพ์ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

จึงเรียนมำเพื่อได้โปรดทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

(นำยประเสริฐ  นำสกุล) 
รองเลขำธกิำรฯ รักษำกำรในต ำแหน่ง 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

 

กองยกร่ำงกฎหมำย 
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๕๒๕/๒๕๓๓

ที่ นร ๐๐๐๕/๕๑๐                                                              สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๓
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เรียน ผู้อํานวยการสํานักผังเมือง

อ้างถึง หนังสือสํานักผังเมือง ที่ มท ๑๓๐๕/๓๒๕๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๑๑๕
ลงวันที ๒๓ กันยายน ๒๕๓๐

ตามหนังสือที่อ้างถึงความว่า สํานักผังเมืองมีความประสงค์จะปรับ
             ปรุงรูปแบบ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เกี่ยวกับขนาดของแผนผังที่ทําเป็นแผนที่ท้ายกฎกระทรวงจาก
เดิมที่จัดทําเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวมาเป็นระวางแผนที่ย่อยแผ่นเล็ก ๆ แต่ละแผ่นซึ่งมีขนาดตาม
มาตรฐานของทางราชการ (A ๕) และนํามารวมกันเป็นเล่มในหนังสือราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ต้อง
พับอีก ดังนั้น หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศผังเมืองรวมจะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของขนาด
หนังสือราชกิจจานุเบกษาปัจจุบัน โดยการนี้สํานักผังเมืองได้ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อขนาดหนังสือราชกิจจานุเบกษาที
             ่ได้เสนคนี้ด้วย นั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใคร่ขอเรียนว่า ตามปัญหาที่สํานักผังเมืองได้หารือ
มานั้น การจะจัดทําหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้มีขนาดเช่นใดอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมควรที่สํานักผังเมืองจะได้นําเรื่องดังกล่าวหารือต่อไปยังสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคงยินดีที่จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังปรากฏตามสําเนาหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เคยสอบถามความเห็น
ในเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว อนึ่
             ง ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา แม้หนังสือราชกิจจานุเบกษาจะมีขนาด A ๕
ติดต่อกันมาหลายสิบปีก็ตาม (ยกเว้นในสมัยโบราณที่เคยทําเป็นขนาดใหญ่กว่า) แต่ก็แคยปรากฏว่ามี
หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่มีขนาดแตกต่างจากปกติอยู่ครั้งหนึ่งคือมีขนาด A ๕ ได้แก่ หนังสือราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ (ประกาสกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) Gas วัตถุเจือปนอาหาร) แต่ต่อมาก็มิได้ปฏิบัติเช่นนั้นอีก

อย่างไรก็ตาม ในการจะปรับปรุงขนาดของราชกิจจานุเบกษานั้น สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อส
             ังเกต vail
             [END PAGE 1]
             ๒

(๑) ราชกิจจานุเบกษาขนาด A ๕ เช่น ในปัจจุบันนั้น ค่อนข้างจะเล็กเกินไปแต่ละ
หน้าบรรจุตัวอักษรได้น้อย ทําให้ขนาดเล่มต้องเย็บรวมกันหนามาก บางเล่มหนาเกินไปจนเทอะทะไม่
สะดวกแก่การหยิบใช้สอย และยากแก่การจะกางออกเพื่อถ่ายเอกสาร การปรับปรุงเป็นขนาด A ๕ az
ทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่า และหนังสือทั่วไปก็เป็นขนาด A ๕ จะทําให้มีขนาดใหญ่
ขึ้นซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่า และหนังสือทั่วไปก็เป็นขนาด A ๕ เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามขนาด
ของหนังสือชุดนั้นโดยปกติควรจะมีขนาดเดียวกันเพื่อความสอดคล้องกัน อ
             ันจะมีผลถึงความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและขนาดตู้ที่ใช้จัดเก็บ

(๒) สําหรับการแยกหมวดหมู่ของหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้น ขณะนี้ก็มีการแยก
อยู่แล้วเป็นแผนกกฤษฎีกา แผนกสามัญ และประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัด
การแยกเป็นหมวดหมู่จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นําพิจารณา เพราะอาจทําให้แยกขนาดของแต่ละหมวด
ให้ต่างกันได้ แต่ในระบบนี้ควรต้องระวังมิให้มีจํานวนของหมวดหมู่มากไปจนสับสนและควรมีสา
รบาญให้อ้างถึงกันได้เพื่อกํากับความสมบูรณ์ของบรรดาสิ่งที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดท
             ราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายประเสริฐ นาสกุล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการในตําแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองยกร่างกฎหมาย
Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
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